



๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
(สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ) ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก รวมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก

ให้ผู้สมัครเข้าทดสอบตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

๑. การคัดเลือก จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยวิธีการสัมภาษณ์ และหรือทดลองสอน) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ข้อ ๗ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๑) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ **สุภาพสตรี** ต้องสวมกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น **สุภาพบุรุษ** ต้องสวมกางเกงผ้าแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือ รองเท้าแตะพองน้ำ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๒.๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

๒.๓) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมีหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้แสดงว่าเป็นคนเดียวกันกับผู้เข้ารับการคัดเลือก หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งมาแสดงพร้อมกับบัตรประจำตัวผู้สมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

๒.๔) เชื้อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
คุมการสอบ โดยเคร่งครัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.aru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลิทธิ ประดับเพ็ชร)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เอกสภารณบายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
 (สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ)

สังกัด คณะวิทยาการจัดการ

วัน เวลา	วิธีการ	สาขาวิชา / เลขประจำตัวสอบ / ชื่อ - นามสกุล	สถานที่
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.	ประเมินการสอบ ด้วยวิธีการ ดังนี้ - สอบปฏิบัติ (สอบสอน) (๑๐๐ คะแนน) สิ่งที่ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมมาด้วย มีดังนี้ - สื่อการสอน PPT ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชา “ระบบสารสนเทศทางการบัญชี” - (เวลา ๓๐ - ๔๐ นาที) - คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Notebook) จำนวน ๑ เครื่อง หรือไฟล์สื่อการสอนที่ตนเองได้เตรียมไว้	สาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาเอก) ๒๖๗๐๒๘๕๐๑ นางสาวสุรีพร เมืองจันทร์	ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส ชั้น ๒ อาคารศรีอยุธยา
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	ทดสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการ สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	สาขาวิชาการบัญชี (ปริญญาเอก) ๒๖๗๐๒๘๕๐๑ นางสาวสุรีพร เมืองจันทร์	ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส ชั้น ๒ อาคารศรีอยุธยา